



TAINARON BLUE RETREAT

Peaceably Retreat

●● แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถสืบทอดตำนานกำเนิดของประโยค 'เมื่อใจมันเซ ทะเลจึงเป็นคำตอบ' ว่าเริ่มต้นจากที่ใด แต่ในทางปฏิบัติ เราคงจะเห็นพ้องต้องกันว่า ในยามที่ความอ่อนไหวเดินทางมาทักทายนั้น เสียงคลื่นกระทบฝั่งชายทะเล ทิวทัศน์อันสุดลูกหูลูกตาของเส้นขอบฟ้า และสายลมเรือกลิ่นไอรสเกลือที่โอบล้อมเส้นผม มันก็ดูจะเป็นส่วนผสมที่เยียวยาความเปราะบางแห่งหัวใจได้อย่างชะงัดนัก (แม้สุดขอบฟ้านั้น อาจจะเป็นเจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท หรือเรือตกหมึกที่กำลังจะกลับเข้าฝั่งก็ตามทีเถอะ...) ●●





และก็จะด้วยความโหยหาซึ่งการเยียวยาของท้องฟ้าหาสมุทร ความงดงามแห่งริมผาชายทะเล แห่งช่องแคบ Tainaron ของเกาะ Vatheia ประเทศกรีซ และตำแหน่งที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบของหอคอย สิ่งเกิดการณ์บนริมผาชายฝั่งนั่นเอง ที่ได้สร้างความบันเทิงใจให้แก่สองสถาปนิกพี่น้อง Kostas Zouvelos และ Kassiani Theodorakou อย่างมากมาย นำไปสู่การดัดแปลงและแปรสภาพเป็น Tainaron Blue Retreat เกสต์เฮาส์ขนาดย่อม แต่ไม่เบาด้วยโอเดียนและความงาม ผสานเข้ากับบริบทรอบด้านได้อย่างกลมกลืนเป็นพื้นเนื้อเดียวกัน

จุดเด่นแรกเริ่มที่สามารถสัมผัสได้ของ Tainaron Blue Retreat แห่งนี้ แน่นนอนว่าคงหนีไม่พ้นลักษณะ โครงสร้างของตัวหอคอยสิ่งเกิดการณ์ อันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากช่วงศตวรรษที่ 19 บนทำเลที่ตั้งที่ดี ที่สามารถมองเห็นแหลม Tainaron ได้อย่างเต็มตา และมีกลิ่นอายของงานสถาปัตยกรรมเก่าที่ส่งผ่านมา จากห้วงเวลาก่อนหน้า เพิ่มความรู้สึกโรแมนติกในทันทีที่ได้พบเห็น

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ตัวอาคารเป็นงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม ทำให้ การปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งเพื่อใช้งานเพิ่มเติมกลายเป็นโจทย์ใหญ่ ที่ทุกกระบวนการ จะต้อง ไม่กระเทือนถึงโครงสร้างเดิม และเพื่อการนั้น สถาปนิกเลือกใช้ Kourasani หรือปูนขาวที่เกิดจากวัสดุท้องถิ่น มาทำการยาแนวสร้างความแข็งแรงให้กับโครงอาคารและแนวหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้ความรู้สึกที่ดูราวกับว่าตัวอาคารนั้นได้งอกเงยขึ้นจากบริเวณที่ตั้งอย่างเป็นทางการ



ถัดจากความโดดเด่นภายนอก สู่การตกแต่งภายใน แม้จะมีข้อจำกัดของความเสี่ยงสามชั้นหลัก (ตามรูปแบบอาคารในช่วงเวลาดังกล่าว) แต่ก็ดูจะสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการตั้งใจไว้กับห้องพักทั้งสาม ที่แบ่งการใช้งานอย่างพอเหมาะเป็นห้องเดี่ยวเดี่ยวเตียงกำแพง ห้องเตียงคูร์ับวิวทะเล และห้อง Master Suite สำหรับครอบครัวบริเวณชั้นบนทั้งหมด ตกแต่งด้วยวัสดุที่เรียบง่าย อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม้สนสีด้าและชุดเครื่องนอนสีขาวสะอาดตา เชื่อมโยงทางสัญจรในอาคารเข้ากับพื้นที่สระว่ายน้ำขนาดย่อม บริเวณดาดฟ้าที่ให้ทัศนียภาพของท้องทะเลริมผาแบบ 360 องศาเต็มตาแบบพาโนรามา

และจากความลงตัวอันมากไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้ง และกระบวนการออกแบบของ Tainaron Blue Retreat เช่นนี้ แม้จะกะทัดรัดในแง่ขนาด และแม้จะค่อนข้างห่างไกลเป็นที่ขี้ แต่มันก็ดูจะดีพอที่จะทำให้ทริปปายใจไม่กลายเป็น 'ทัศนกรรม' ไปเสียก่อน เพราะหัวใจอันชวนเซที่ทะเลเป็นจุดหมาย มันคงไม่ต้องการอื่นใดนอกจากมุมมองที่เอาไว้พักกายใจ เพื่อ 'หนีหาย' ไปจากโลก... 'ชั่วขณะหนึ่ง' ☺

All images courtesy of George Meitner

www.tainaron-blue.com

Vatheia: City of Stone

ถ้าหากจะกล่าวกันถึงประเทศกรีซแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่จุดหมายที่มีให้เห็นกันแบบ 'กระแสหลัก' สำหรับนักเดินทางมากนัก แต่กับเมือง Vatheia เมืองเล็กๆ ทางปลายสุดของแหลม Mani นั้น ก็เป็นอีกสถานที่ที่ขอแนะนำ ด้วยความงามของทิวทัศน์ริมผากับชายฝั่งทะเลอาคารเก่ายุคศตวรรษที่ 19 ที่สลักจากหิน หอคอยสังเกตการณ์ (Pyrgoi) และดอกไม้ป่าที่บานครอบคลุมไปทั่วทุ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมด ก็บอกได้แต่ว่าที่แห่งนี้ ครบถ้วนในความเป็นดินแดนเพื่อการหนีโลกมาพักใจโดยแท้